

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. “ศาลฎีกาให้คดีใช้ชาวบ้าน - ปิดฉากคดีคดีดี” จากหนังสือพิมพ์มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ แนวหน้า บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น

๒. “ศาลแพ่งสั่งประสงค์คดีใช้ ๙ แสน เขียนโจมตีอดีตตุลาการศาล ธรน.” จากหนังสือพิมพ์มติชน

Source : มติชน

Date : 15 ก.ค. 2559

Page : 9

No: 59323142

ศาลฎีกาให้ชดใช้ชาวบ้าน-ปิดฉากคดีคดีดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ห้องพิจารณาคดีบัลลังก์ 6 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีแพ่ง ระหว่าง นายกำธร ศรีสุวรรณมาลา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลยที่ 1 และนายคงศักดิ์ กลีบบัว จำเลยที่ 2 รวม 2 คน ชื้อหาละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีชาวบ้านมาร่วมฟังคำพิพากษา

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวว่า ศาลเห็นว่าการเจ็บป่วยของชาวบ้านทั้งหมด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารตะกั่วยืนยันว่าเกิดจากการกระทำของผู้ก่อให้เกิดคือ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และจำเลยที่ 2 คือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศาลยังเห็นว่าจำเลยมีเจตนาปล่อยสารตะกั่วลงในลำห้วยคลิตี้ นอกจากจำเลยต้องฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมแล้ว ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ชาวบ้าน 8 ราย ทั้งค่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ ค่าเจ็บป่วย รวมทั้งค่ารักษาในอนาคตด้วย เป็นเงิน 20,200,000 บาท

“แต่เนื่องจากบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลยที่ 1 ล้มละลาย ส่วนนายคงศักดิ์ กลีบบัว จำเลยที่ 2 เสียชีวิตไปแล้ว มีนางสุดิดา กลีบบัว รับมรดกความแทน จากนั้นไปจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีกับฝ่ายคู่กรณีในการสืบหาทรัพย์สิน มาชดใช้ให้ชาวบ้านและฟื้นฟูลำห้วยต่อไป แม้ในวันนี้ชาวบ้านจะยังไม่ได้รับเงินชดเชย แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ชาวบ้านคดีดีเริ่มมีหวังจะได้รับความเป็นธรรมในสิ่งที่ต้องสูญเสียไป ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกที่มีการบังคับตาม พ.ร.บ.อันเป็นบรรทัดฐานให้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคดีอื่นๆ ของประเทศไทยที่รอการพิจารณาในอนาคตต่อไป” นายสุรพงษ์กล่าว

นายกำธรกล่าวว่า หลังรับฟังคำพิพากษาแล้ว ทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก การฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา ถือว่าสิ้นสุดคดีแล้ว ต้องขอขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับพวกตน เพราะที่ผ่านมากกว่า 10 ปี ชาวบ้านคลิตี้ต้องเจ็บป่วยมาโดยตลอด บางคนล้มหายตายจากกันไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีการฟ้องร้องระหว่างชาวบ้านคลิตี้ล่างกับบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายคงศักดิ์ กลีบบัว เริ่มฟ้องร้องเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 โดยยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 119,036,400 บาท ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงิน 4,260,000 บาท ต่อมาเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2549 โจทก์และจำเลยต่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินให้กับชาวบ้าน 29,551,000 บาท ก่อนยื่นฎีกาและมีคำพิพากษาออกมา เป็นการปิดฉากคดีที่ต่อสู้กันในชั้นศาลนานถึง 13 ปี

Source : มติชน

Date : 15 ก.ค. 2559

Page : 9

No: 59323143

ศาลแพ่งสั่ง‘ประสงค์’ชดใช้9แสน เขียนโจมตีอดีตตุลาการศาลรธน.

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่าน มาศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาคดีที่นายกระ มล ทองธรรมชาติ, นายผัน จันทรปาน, นายศักดิ์ เตชะชาญ และนายสุจินดา ยง สุนทร อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ อดีต เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และอดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า, นายจิระพงษ์ เต็มเปี่ยม บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.แนวหน้าขณะนั้น, บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด, นาง ผาณิต พูนศิริวงศ์, นายวารินทร์ พูนศิริวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นจำเลยที่ 1-5 ความ ผิดเรื่องละเมิด โดยขณะเกิดเหตุโจทก์ทั้ง สี่ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์คณะพิจารณาคดีที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า นาย ทักษิณ ชินวัตร ขณะดำรงตำแหน่งรอง นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ชวลิต ยงใจ ยุทธ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ซึ่งศาล รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก 8 คน ซึ่งมีโจทก์ทั้งสี่รวมอยู่ด้วย ลงมติให้ ยกคำร้องของ ป.ป.ช.

ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตีพิมพ์ บทความในหนังสือพิมพ์ของจำเลยที่ 3-5 ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีเนื้อความ ในลักษณะโจมตี ให้ร้ายตุลาการศาล รัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 8 คน รวมถึง โจทก์ทั้งสี่ ทำนองว่าวินิจฉัยคดีโดยไม่มี คุณธรรม ตัดสินคดีโดยลำเอียง เป็นการ

หมิ่นประมาททำให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความ เสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งห้า ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 50 ล้านบาท รวม 200 ล้านบาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาโจทก์ที่ 4 ถอนฟ้องจำเลยทั้งห้า และศาลจึงมีคำสั่ง รับฟ้องเฉพาะโจทก์ที่ 1-3

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1-3 ที่ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็น บุคคลที่มีเกียรติคุณและมีชื่อเสียงในทาง สังคม สมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1-3 คนละ 300,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำโดยการจ้าง ของจำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ส่วน จำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นเพียงกรรมการ ของจำเลย ไม่ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ บทความดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ พิพากษาให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันชำระเงิน แก่โจทก์ที่ 1-3 คนละ 300,000 บาท รวม ทั้งหมด 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี นับจากวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ในส่วนคดีอาญานั้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกา เห็นว่าการเขียนบทความดังกล่าวไม่เป็น ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แต่การกระทำของ น.ต.ประสงค์และนาย จิระพงษ์เป็นความผิดฐานดูหมิ่นตุลาการ แต่จำเลยทั้งสองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงพิพากษาให้รื้อการกำหนดโทษ 1 ปี ส่วนจำเลยที่เหลือให้ยกฟ้อง